
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   

ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
************************************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายเพียร   วงค์คำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายนิกร   บานมีทะ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 1 
 4. นายสนั่น   ภักด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 2 
 5. นายไสว   จันทะภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 3 
 6. นายนาวิน   อินทริง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 4 
 7. นายหนูเกนท์   สิงห์งอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 6 
 8. นายธวัชชัย   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 7 
 9. นายนวน   ต้นนาจาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 8 
 10. นายบุญชัย   ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 9 
 11. นายแดน   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 10 
 12. นายระดม   ทองสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 12 
 13. นายพัชระ   โมเหลา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่13 
 14. นางสาวประไพ  คล้ายคลึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 14 
 15. นายสวยศิลป์   อินทริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 16 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพจนารถ   พิมสาน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายคำจันทร์   อุผา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายบัวคี   อินทริง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 4. นายพรชัย   แสนเสิก   หัวหน้าสำนักปลัด 
 5. นางสาวจิรวรรณ  ด่างเกษี  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 6. นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 7. นายชายชล   ฐกรกุลวัฒน์  นายช่างไฟฟ้า 
 8. นายรัฐพล   มะละกา   นายช่างโยธา 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายอภิเศรษฐ์   อุบลเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่15 
 

/เปิดประชุม… 
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เปิดประชุมเวลา   09:30   นาฬิกา 
 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม จำนวน 15 คน ผู้ไม่มาประชุม จำนวน 1 คน ครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วม 
ประชุม จำนวน 8 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเพียร  วงค์คำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  เรียนท่านนายก อบต. รองนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  

กระผม นายเพียร  วงค์คำ ประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง ขอเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 1  
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1. นายอภิเศรษฐ์  อุบลเกิด ส.อบต.บ้านเอื้อง หมู่ที่ 15 แจ้งขอลา เนื่องจากหลานสาว  
ติดโรคโควิด-19 ต้องทำการกักตัว  

  2. นายปุณเปรียบ  ทับแสง  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ปัจจุบันตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง 

  ยังว่าง 
 3. หนังสืออำเภอศรีสงคราม ที่ นพ 0518/093 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565  
เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ.2564 

  กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเท่านี้ก่อนครับ 
ประธานสภา อบต. เรื่องแจ้งก็คงมีเท่านี้นะครับ กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการ

ประชุม  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบต. 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง พ้นจากตำแหน่ง 

กระผมไปพบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการตอบข้อหารือไว้ว่า 
ในกรณีการขอลาออกของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่กรณีการย้ายไม่มีตาม 
ข้อหารือ กระผมจึงเทียบเคียงกับข้อหารือดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 57 วรรค 2  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ดังนั้นกรณีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ย้ายไป 
ต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีมติให้พ้นจากตำแหน่งก่อน จึงมีการเลือก 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง คนใหม่ กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง ท่านใดเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง พ้นจาก
ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จำนวน 14 คน เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านเอื้อง พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
และงดออกเสียง จำนวน 1 คน (ประธานสภา) 

ประธานสภา อบต. 5.2  ญัตติเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง แทนตำแหน่งที่ว่าง 
   - ดำเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 13  
  ตามระเบียบฯ ดังกล่าวนั้น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก 
สภาท้องถิน่คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญท่าน
เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เชิญท่านไสว 
ครับ 

นายไสว   จันทะภู  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายนาวิน   อินทริง เป็นเลขานุการสภาองค์การ 
ส.อบต. ม.3  บริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน ครับ เชิญท่านสนั่น ครับ 
นายสนั่น   ภักด ี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายนาวิน   อินทริง ครับ 
ส.อบต. ม.2 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านพัชระ ครับ 
นายพัชระ   โมเหลา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายนาวิน   อินทริง ครับ 
ส.อบต. ม.13 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีผู้เสนอชื่ออีกแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีผู้ถูกเสนอชื่อเพียง 
คนเดียว ก็จะได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญท่าน นายก อบต. 
ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเพ่ิมเติมตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
นายก อบต. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีนี้ปลัด โอนย้าย ทำให้
ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่าง จำเป็นต้องเลือกเลขานุการสภาฯ คนใหม่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีปลัด 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองคนใหม่ ทำให้ต้องเลือกเลขานุการสภาฯ จากสมาชิกสภา
เท่านั้น สมาชิกสภาผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิมกับตำแหน่ง 

  สมาชิกสภา แต่จะได้รับงานเพ่ิมขึ้น แต่ท่านไม่ต้องกังวลใจว่าจะได้ทำงานเพ่ิมขึ้น กระผม 
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสภาจนกว่าจะมีปลัดคนใหม่ 

ประธานสภา อบต. กระผมขอประกาศผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง  
คนใหม่คือ นายนาวิน   อินทริง กระผมขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งเพ่ือแต่งตั้งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ให้ด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบให้ นายนาวิน   อินทริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 
 ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
ประธานสภา อบต. 5.3  ญัตติเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง 

คนใหม่แทน  นายนาวิน   อินทริง  
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล เชิญท่านสนั่น ครับ 
นายสนั่น   ภักด ี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายสุรศักดิ์  จำปาซ้อน เป็นกรรมการตรวจ 
ส.อบต. ม.2  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารบ้านเอื้อง ครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน ครับ เชิญท่านนวน ครับ 
นายนวน  ต้นนาจาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายสุรศักดิ์  จำปาซ้อน ครับ 
ส.อบต. ม.8 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านสวยศิลป์ ครับ 
นายสวยศิลป์  อินทริง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายสุรศักดิ์  จำปาซ้อน ครับ 
ส.อบต. ม.16 
ที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายสุรศักดิ์  จำปาซ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที ่1 
 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารบ้านเอื้อง 
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ประธานสภา อบต. 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น 

กระผมขอเสนอการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครั้งที่ 3 ดังรายการต่อไปนี้ 
(1) – โอนลดจาก  หน้า 14/88 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
ตั้งไว้ 1,880,820 บาท คงเหลือ 1,214,270 บาท โอนลด 15,000 บาท งบประมาณหลังโอนลด
คงเหลือ 1,199,270 บาท  (กองคลัง) 
  + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง 
จำนวน 2 คันๆ ละ 7,500 บาท งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท   
(สำนักปลัด=จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง เพื่อใช้สำหรับบริการผู้พิการและผู้สูงอายุ) 

   มีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเพ่ิมเติมตามข้อ (1) โอนลดจากเงินเดือนกองคลัง  
นายก อบต.  เพ่ือจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งสำหรับให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการหรือให้ยืมไปใช้ 

เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ให้นำส่งคืน อบต.บ้านเอื้อง งบที่โอนลดจากเงินเดือนเป็นงบที่ตั้งไว้จ่าย
พนักงานส่วนตำบลแต่ขณะนี้ตำแหน่งยังว่าง จึงโอนลดบางส่วน 

ประธานสภา อบต.  (2) – โอนลดจาก  หน้า 14/88 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
ตั้งไว้ 1,880,820 บาท คงเหลือ 1,199,270 บาท โอนลด 100,000 บาท งบประมาณหลังโอนลด
คงเหลือ 1,099,270 บาท  (กองคลัง) 
+ โอนเพิ่ม  หน้า 84/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่
ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 501,000 บาท   
โอนเพิ่ม 100,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ 601,000  (กองช่าง) 
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(3) – โอนลดจาก  หน้า 8/88 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 
300,000 บาท คงเหลือ 229,618 บาท โอนลด 200,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 
29,618 บาท  (สำนักปลัด) 
  + โอนเพิ่ม  หน้า 84/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ี

ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่
ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 601,000 บาท   
โอนเพิ่ม 200,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ 801,000 บาท  (กองช่าง) 
(4) – โอนลดจาก  หน้า 10/88 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท 
คงเหลือ 500,000 บาท โอนลด 250,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 250,000 บาท  
(สำนักปลัด) 
+ โอนเพิ่ม  หน้า 84/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ 801,000 บาท  
โอนเพิ่ม 250,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ 1,051,000 บาท  (กองช่าง) 
(5) – โอนลดจาก  หน้า 16/88 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
งบประมาณตั้งไว้ 324,000 บาท คงเหลือ 108,000 บาท โอนลด 100,000 บาท งบประมาณ
หลังโอนลดคงเหลือ 8,000 บาท  (กองคลัง) 
  + โอนเพิ่ม  หน้า 84/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท  
คงเหลือ 1,051,000 บาท  โอนเพิ่ม 100,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ  
1,151,000 บาท  (กองช่าง) 
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(6) – โอนลดจาก  หน้า 21/88 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 820,000 บาท คงเหลือ 
550,644 บาท โอนลด 100,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 450,644 บาท   
(สำนักปลัด) 
  + โอนเพิ่ม  หน้า 84/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท คงเหลือ  
1,151,000 บาท  โอนเพิ่ม 100,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพ่ิมคงเหลือ 1,251,000 บาท   
(กองช่าง) 
(7) – โอนลดจาก  หน้า 77/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธางบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,625,840 บาท คงเหลือ 1,183,386 
บาท โอนลด 50,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 1,133,386 บาท  (กองช่าง) 
  + โอนเพิ่ม  หน้า 84/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท  
คงเหลือ 1,251,000 บาท โอนเพิ่ม 50,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ  
1,301,000 บาท  (กองช่าง) 

   มีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเพ่ิมเติมค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด 
นายก อบต.  ในเขตตำบลบ้านเอื้อง เดิมงบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 500,000 บาท มีการโอนเพิ่ม ครั้งที่ 2 

จำนวน 500,000 บาท รวมเป็น 1,000,000 บาท แต่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตัดยอดไปแล้ว
ทำให้มีงบคงเหลือ 501,000 บาท และมีการโอนเพ่ิม ครั้งที่ 3 อีกจำนวน 800,000 บาท 
งบประมาณหลังโอนเพิ่มคงเหลือ 1,301,000 บาท 

 ประธานสภา อบต. ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงเพิ่มเติม ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขต 
ตำบลบ้านเอ้ือง ตั้งงบไว้ในข้อบัญญัติ 500,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ 2/2565 อีกจำนวน 
500,000 บาท รวมเป็น 1,000,000 บาท เหตุใดจึงมีงบประมาณคงเหลือ 501,000 บาท 

น.ส.จิรวรรณ ด่างเกษี เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอ้ือง 
ผอ.กองคลัง ตั้งงบไว้ในข้อบัญญัติปี 2565 จำนวน 500,000 บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ 2/2565 จำนวน 500,000 

บาท รวมเป็น 1,000,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพันทำสัญญาไว้แล้ว จำนวน 499,000 บาท   
ทำให้มียอดคงเหลือก่อนโอน ครั้งที่ 3 ณ วันนี้ คงเหลือ 501,000 บาท โอนเพ่ิม ครั้งที่ 3  
อีกจำนวน800,000 บาท รวมเป็น 1,301,000 บาท จะมีงบซ่อมแซมฯ หลังจากสภา อบต.
อนุมัติวันนี้งบประมาณหลังโอนเพ่ิมคงเหลือ 1,301,000 บาท คะ 

/ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต.  (8) – โอนลดจาก  หน้า 77/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,625,840 บาท คงเหลือ 1,133,386 
บาท โอนลด 77,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 1,056,386 บาท (กองช่าง) 
  + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งสัญญาณ 
ไฟจราจร สี่แยกบ้านนาดี ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   
งบประมาณตั้งไว้ 77,000 บาท  (กองช่าง) 
(9) – โอนลดจาก  หน้า 77/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 1,625,840 บาท คงเหลือ 1,056,386
บาท โอนลด 20,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 1,036,386 บาท (กองช่าง) 
– โอนลดจาก  หน้า 77/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 726,264 บาท คงเหลือ 484,527 บาท โอนลด 40,900 บาท 
งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 443,627 บาท  (กองช่าง  รวมโอนลด จำนวน 60,900 บาท 
  + โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 20,300 บาท 
งบประมาณตั้งไว้ 60,900 บาท  (กองช่าง) 
มีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเพ่ิมเติมการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง  
นายก อบต.  งบประมาณตั้งไว้ 60,900 บาท เพ่ือสำหรับติดห้องทำงานของกองช่าง เพราะกองช่างได้ย้าย 

สถานที่ทำงานใหม่ไปอยู่อาคารหลังเล็กข้างที่ทำการ อบต.บ้านเอื้อง เนื่องจากห้องทำงาน 
กองช่างเดิมให้สำนักปลัด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ประชาชนไม่ได้ติดต่องานประจำ เช่น นิติกร เป็นต้น 
ขึ้นไปอยู่แทน และหัวหน้าสำนักปลัดขอขึ้นไปอยู่ด้วย ห้องชั้นบน 

ประธานสภา อบต.  (10) – โอนลดจาก  หน้า 77/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 49,401 บาท 
โอนลด 30,000 บาท งบประมาณหลังโอนลดคงเหลือ 19,401 บาท (กองช่าง) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท  (กองช่าง) 
มีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญนายช่างโยธา ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
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นายรัฐพล  มะละกา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมสืบเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
นายช่างโยธา  กองช่างได้ขอจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตและเครื่องสกัดคอนกรีต ได้มาเฉพาะเครื่องตัดคอนกรีต 

เท่านั้น เนื่องจากถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านของตำบลบ้านเอ้ืองเริ่มชำรุดเสียหายหลายสาย 
กองช่างต้องการเครื่องมือในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตคือ เครื่องสกัดคอนกรีต แยกตัวใหญ่
ไฟฟ้าเพ่ือสกัดคอนกรีตออกแล้วเทคอนกรีตใหม่ บางจุดอาจจะใช้ปูนซีเมน ต์ประมาณ 2-3 
กระสอบซ่อมแซมตามหมู่บ้าน เครื่องสกัดคอนกรีตตามท่ีกระผมสืบราคาตามท้องตลาด 
ราคาประมาณ 20,000 กว่าบาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บาท ครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ตามท่ีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ได้ส่งหนังสือถึง อบต.บ้านเอื้อง 
นายก อบต.  ขอให้ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านที่ชำรุดให้นั้น จำเป็นต้องมีเครื่องสกัดคอนกรีต 
   ในการซ่อมแซมถนน ถ้าหากมีการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเล็กน้อย กระผมจะมอบหมายให้ 
   เจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมแซมถนนให้ครับ 
ประธานสภา อบต.  (11) – โอนลดจาก  หน้า 79/88 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท โอนลด 3,500 บาท งบประมาณหลัง
โอนลดคงเหลือ 46,500 บาท (กองช่าง) 
+ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
จัดซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 เตา งบประมาณตั้งไว้ 3,500 บาท (กองช่าง) 
มีท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเพ่ิมเติมการจัดซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 เตา  
นายก อบต.  จำนวน 3,500 บาท เป็นงบพัฒนาหมู่บ้านของบ้านนาจาน หมู่ที่ 14 ที่ตั้งงบไว้ใน 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 บาท อย่างอ่ืนจัดซื้อเป็นวัสดุได้ แต่มีเตาแก๊ส 
ที่ต้องจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ จึงต้องขออนุมัติจากสภา อบต.บ้านเอื้อง เมื่อได้เตาแก๊สมาแล้ว 
ให้ผู้นำหมู่บ้านทำหนังสือยืมจากงานพัสดุ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านไสว ครับ 
นายไสว  จันทะภู เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามถนนที่ชำรุดตามหมู่บ้าน ขอซ่อมแซมได้เลย 
ส.อบต.ม.3  ไหมครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่าน นายก อบต. ตอบคำถามครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ เรื่องซ่อมแซมถนนที่ชำรุดตามหมู่บ้าน ขอให้ทุกหมู่บ้านถ่ายรูป 
นายก อบต.  ถนนชำรุดและส่งหนังสือไปยัง อบต.บ้านเอื้อง กระผมจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ 
   เพ่ือทำการซ่อมแซมถนนให้ครับ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านหนูเกนท ์ครับ 
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นายหนูเกนท์  สิงห์งอย เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอแจ้งเรื่องน้ำประปาไม่พอใช้ มีงบประมาณเพ่ิมให้ 
ส.อบต.ม.6  หรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. เรื่องน้ำประปา ขอให้นำไปปรึกษาในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ นะครับ การโอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่ที่ไม่มีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถทำได้หรือไม่ครับ 
กระผมขอให้ท่านนายก อบต.เพ่ิมเติมด้วยครับ 

นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ ถูกต้องตามระเบียบ 
นายก อบต.  งบประมาณท้ังหมด เพราะเป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจสภาท้องถิ่นที่ต้อง 
   ให้การอนุมัติ ส่วนหมวดเงินเดือนต่างๆ เป็นอำนาจของผู้บริหารอนุมัติ ครับ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านไสว ครับ 
นายไสว  จันทะภู เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามตามที่ท่านรองนายก อบต.ไปดูถนนคอนกรีต 
ส.อบต.ม.3  ที่เป็นแอ่งน้ำ ให้กระผมทำเรื่องส่ง อบต.บ้านเอื้อง ได้เลยไหมครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่าน นายก อบต.ครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ถ่ายรูปส่งเรื่องให้ อบต.บ้านเอื้อง 
นายก อบต.  ได้เลยนะครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างโยธา ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายรัฐพล  มะละกา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมบริเวณคอนกรีตที่เป็นแอ่งน้ำ บ้านนาดี  
นายช่างโยธา  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 9,765,000 บาท เพ่ือก่อสร้าง 
   รางระบายน้ำ ซึ่งในการแก้ปัญหาบริเวณนั้นต้องทำรางระบายน้ำก่อนแล้วค่อยเทคอนกรีตทับ 
   ให้เสมอกันต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุ ถ้าหากไปแก้ตรงถนนถ้าทำรางระบายน้ำก็จะมีปัญหาเหมือนเดิม 
   ทีเ่ป็นแอ่งต้องแก้ทางน้ำก่อนชาวบ้านได้ทำกำแพงล้นมาถึงขอบถนน ซึ่งไม่มีทางน้ำไหล ปัญหา 
   น้ำขังคือ ชาวบ้านปล่อยน้ำใส่ถนน ต้องแก้ทางระบายน้ำก่อน ขณะนี้โครงการน่าจะประกาศวันนี้ 
   ประมาณอาทิตย์นี้จะประกาศหาผู้รับจ้าง คงจะได้ดำเนินการโครงการเร็วๆ นี้ครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่าน นายก อบต.ครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเพ่ิมเติมบริเวณบ้านนาดีต้องปล่อยไปก่อน จนกว่าจะทำ 
นายก อบต. รางระบายน้ำให้เรียบร้อยก่อน เพราะรางระบายน้ำทั้งหมด 5,000 เมตร ต้องใช้เวลานาน 

พอสมควร 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านธวัชชัย ครับ 
นายธวัชชัย  มีมา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามการโอนงบ ครั้งที่ 3 ข้อ 2-5 ทำไมโอนเพ่ิม 
ส.อบต.ม.7 เฉพาะค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง เรื่องอ่ืนไม่มีแล้วหรือครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่าน นายก อบต.ชี้แจงด้วยครับ 
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นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงทำไมถึงโอนเพ่ิมเฉพาะค่าซ่อมแซมถนนหรือ 
นายก อบต. สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้องนั้น เช่น บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 สะพานห้วยกอก 
 ต้องการงบซ่อมแซม ประมาณ 300,000 บาท สะพานบ้านนาจาน ต้องการงบซ่อมแซม 
 ประมาณ 400,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อ ต้องการงบซ่อมแซม  

ประมาณ 200,000 บาท เพราะชำรุดมากเด็กนักเรียนอาจจะได้รับอันตรายถ้าหากอาคาร 
พังทับเด็กจะเป็นข่าวใหญ่ น่าจะใช้งบ 300,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 3 รายการ ใช้งบประมาณ 
1,000,000 บาท แล้วนะครับ วันศุกร์ ที่ผ่านมากระผมเข้าไปดูกุดอ้อ ที่ประชาชนบ้านเซียงเซา 
และบ้านดงขวาง ไปทำนาอยู่ฝั่งตำบลท่าบ่อ คนที่โทรศัพท์ให้ผมไปดูก็พ่ีชายท่านสมาชิก 
สภา อบต.นั่นแหละครับ ขณะนี้กระผมมอบให้นิติกรไปประสานกับ อบต.ท่าบ่อสงคราม 
เนื่องจากบริเวณตรงนั้นข้ามห้วยโคนไปแล้วเป็นเขต อบต.ท่าบ่อสงคราม การที่จะไปซ่อมแซม
ถนนตรงนั้นต้องสอบถามไปยัง อบต.ท่าบ่อสงคราม ก่อนว่ามีงบประมาณหรือไม่ และประชาชน
ตำบลบ้านเอื้องต้องได้รับประโยชน์ร่วมด้วย สว่นมากประชาชนชาวตำบลบ้านเอื้องที่ไปทำนา
บริเวณนั้น คนของตำบลท่าบ่อสงครามมีไม่ค่อยมาก ต้องใช้งบในการซ่อมแซมถนนจำนวนมาก
พอสมควรครับ 

ประธานสภา อบต.  สรุปการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ดังนี้ 
สรุปโอนลด                       รวมเป็นเงินจำนวน       986,400     บาท 
สรุปโอนเพิ่ม                      รวมเป็นเงินจำนวน       800,000     บาท 
สรุปโอนตั้งจ่ายรายการใหม่     รวมเป็นเงินจำนวน      186,400      บาท 
มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอให้ ส.อบต.ทุกท่าน ได้พิจารณาการ
โอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โอนครั้งที่ 3 มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.บ้านเอื้อง อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 หรือไม ่ถ้าท่านใดอนุมัติกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จำนวน 14 คน เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 งดออกเสียง 1 คน 

 (ประธานสภา อบต.) 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 – 13:00 นาฬิกา 
 
 
 
 

/ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต. 5.5 ญัตติขอความเห็นชอบเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ 
   สำนักทะเบียนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
   ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงเรื่อง การขอเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎร 
นายก อบต. ได้รับหนังสือจากอำเภอศรีสงคราม แจ้งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการเปิดให้บริการ

ด้านทะเบียนราษฎรต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน กระผมจึงเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภา อบต.บ้านเอ้ือง แต่การผ่านสภา อบต.อนุมัติในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะ
จัดตั้งทะเบียนราษฎรได้เลยนะครับ ต้องดูรายละเอียดก่อนว่าอำเภอจะให้ทะเบียนอะไรบ้าง 

 งานทะเบียนจะมีอยู่ 3 ทะเบียน ประกอบด้วย  
 1. งานทะเบียนราษฎรให้แน่นอน แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ 
 2. งานบัตรประจำตัวประชาชน จะให้หรือไม่ 
 3. งานทะเบียนทั่วไป เช่น งานทะเบียนสมรส เป็นต้น จะให้หรือไม่ 
 จะต้องไปเจรจาตรงนั้นก่อนจะมอบให้ อบต.หรือไม่ ถึงจะรับมอบ ต้องใช้งบประมาณจัดทำ

ระบบงานทะเบียนท้องถิ่นประมาณ 1,000,000 บาท ถ้าหาก อบต.บ้านเอื้อง ไปเจรจากับ 
 นายอำเภอศรีสงคราม ท่านน่าจะมอบงานทะเบียนให้แน่นอน และจะได้งบมาดำเนินการ

ประมาณ 500,000-600,000 บาท ถ้าหากจัดตั้งทะเบียนท้องถิ่นได้ราษฎรของตำบลบ้านเอ้ือง 
 สามารถเดินทางไปรับบริการ ณ อบต.บ้านเอื้อง ไม่ต้องเดินทางเข้าไปยังอำเภอศรีสงคราม 
 และงานอำเภอศรีสงครามก็จะลดลง เดิมบริการ 10 ตำบล ผู้ใช้บริการประมาณ 100 กว่าคน 
 ของตำบลบ้านเอ้ือง ประมาณ 10-20 คน แต่เงื่อนไขของ อบต.บ้านเอื้อง จะจัดตั้งไม่ได้  
 เพราะระยะทางห่างจากอำเภอต้องเกิน 10 กิโลเมตร คาดว่า อบต.บ้านเอื้อง น่าจะจัดต้ัง 
 ทะเบียนท้องถิ่นไม่ได้ แต่ก็ขอให้สภา อบต.บ้านเอื้อง ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนนะครับ 
 เพ่ือไว้นำไปต่อรองกับอำเภอศรีสงคราม จะมอบสำนักงานทะเบียน มอบอุปกรณ์อะไรบ้าง 

ให้ อบต.บ้านเอ้ือง แต่โอกาสที่จะได้มีน้อย เพราะระยะทางไม่ถึงตามเงื่อนไข โอกาสที่จะไม่รับ
มอบก็มีสูงครับ 

ประธานสภา อบต. ขอให้ทุกท่านดูเอกสารที่แนบมาด้วย หน้าที่ 10 หลักเกณฑ์ในการขอเปิดตัวให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลซึ่งเปลี่ยนฐานะ
จากสุขาภิบาล (980 แห่ง) ขอเปิดบริการโดยใช้งบประมาณตนเอง ตามประกาศสำนักทะเบียน
กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

 การจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ท้องถิ่นที่จัดตั้งสำนักทะเบียนใหม่ต้องมีจำนวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนบ้านและ

ทะเบียนประวัติรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยจำนวนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอ หรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเดิมที่ท้องถิ่นนั้นเคยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต้องมีจำนวนราษฎรตามหลักฐาน
ทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติรวมกันคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน 

/(2) ท้องถิ่น... 
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   (2) ท้องถิ่นที่จะจัดตั้งสำนักทะเบียนขึ้นใหม่ต้องมีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่  
15 ล้านบาท ขึ้นไป   
(3) มีสำนักงานที่มีพ้ืนที่เพียงพอ เหมาะสม และมีความม่ันคงแข็งแรง มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงาน และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน                                                                 
(4) มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือ
ตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าที่พร้อมจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น                                                                        
(5) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาม (4) จะต้องเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรมาแล้ว  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียน 
ตามท้ายประกาศ 6 ต้องผ่านความ เห็นชอบของสภาท้องถิ่นนั้น 
มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อง 
เห็นชอบให้เปิดบริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น 
หรือไม่ ถ้าท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จำนวน 11 คน เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เปิดบริการด้านทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น ไม่เห็นชอบ จำนวน 2 คน (นายไสว  จันทะภู 
และนางสาวประไพ  คล้ายคลึง) งดออกเสียง จำนวน 2 คน (ประธานสภา อบต. และ 
รองประธานสภา อบต.) 

ประธานสภา อบต. 5.6 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (กันเงิน) ไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรค 2 
ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.และชี้แจงด้วยครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอให้ ส.อบต.บ้านเอ้ือง ทุกท่าน ได้พิจารณาการแก้ไข 
นายก อบต. เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันเงิน)  

ไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังรายการต่อไปนี้ 
 (1) หน้า 60-61/92 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 2,500,000 บาท 

 คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
   ข้อความเดิม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างยกเทได้
พร้อมติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมเครื่องตรวจหา
กระแสไฟฟ้า 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติ 
- เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 7,300 กิโลกรัม 
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 

  - ชุดกระบอกไฮดรอลิคและเกียร์ปั๊มเป็นยี่ห้อเดียวกันเพ่ือความคงทนในการใช้งาน 
- ชุดกระบอกไฮดรอลิคท่ีใช้กับรถบรรทุกถูกต้อง มีคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โดยจะต้องได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- กระบอกไฮดรอลิคและเกียร์ปั๊มผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และ  
ISO 14001 
- ชุดเครนไฮดรอลิคผลิตหรือประกอบภายในประเทศไทยได้รับมาตรฐาน มอก.975-2538 หรือ
หากเป็นสินค้าจากต่างประเทศต้องเป็นเครนไฮดรอลิคที่ได้รับการออกแบบทดสอบตาม
มาตรฐานสากล EN 12999-DIN 15018 B3 หรือสูงกว่า พร้อมแนบเอกสารรับรองการทดสอบ
เครน 

  - ความสามารถในการยก (LIFING Moment) ไม่น้อยกว่า 4 ตัน ต่อ 1 เมตร 
  - เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 380 องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา 
  - พร้อมแนบคู่มือการใช้งาน 

- มีอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจหากระแสไฟฟ้า สามารถตรวจสอบ กระแสไฟฟ้า 
AC ได้ตั้งแต่ 20 จนถึง 500 กิโลโวลท์ ทำงานโดยการส่งสัญญาณเสียงและแสง เมื่อตรวจพบ
กระแสไฟฟ้า สามารถปรับระดับการตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
- เป็นผู้ผลิตและประกอบตัวถังบรรทุกพร้อมมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางกระบะบรรทุกยก
เทได้และรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างยกเทได้พร้อมติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) ชุดกระบอกไฮ
ดรอลิคและเกียร์ปั๊มชุดเครนพับเกียร์ฝาก P.T.O เกียร์สามทางพร้อมทำสี และอุปกรณ์ไฮดรอลิค
ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบัติและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 51 
 
 
 
 

/ข้อความใหม่... 
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  ข้อความใหม่ 
รถยนต์บรรทุกชนิดตัวรถ 6 ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตูซ้ายและขวา สามารถบรรจุ
พนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อย
กว่า 4.0 ตัน/เมตร ชนิดเครนพับพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าเบอร์กลาส สำหรับทำงานในท่ีสูงและ
เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถยกของหนักได้ และสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,400 
กิโลกรัม ที่ระยะยก 2 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งกระบะเหล็ก
เพ่ือใช้ในการบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อนกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงจากพ้ืนถึง
ปลายกระเช้า ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ต้องประกอบจากโรงงานได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 และ 
ISO14001 ในขอบข่ายการผลิตการซ่อมบำรุงรักษา บำรุงรักษา และมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ร.ง.4 โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุสถานที่
จำหน่าย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาระบบเครื่องยนต์ 

  - ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
- เป็นรถชนิดไม่เกิน 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด  
โดยมีอุปกรณ์ท่ีสำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 

  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต  
  - ระบบเครื่องเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  เครื่องยนต์ 

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องดีเซล 
ที่ได้มาตรฐาน มอก.2315-2551 หรือมาตรฐานยูโร 3 

  - มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
  - มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 
  ระบบส่งกำลัง 
  - คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
  - เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
  ระบบบังคับเลี้ยว 
  - พวงมาลัยขับทางขวาลูกปืนหมุนเวียน มีระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง 
  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 
  - ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
  ระบบกันสะเทือน 
  - ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  ระบบห้ามล้อ 

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
/ระบบ... 

 



 

-16- 
 

  ระบบไฟฟ้า 
  - มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
  - มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 60  แอมแปร์/ชั่วโมงจำนวน 2 ลูก 
  - มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
  กระบะบรรทุกและระบบยกเทท้าย  

- สร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ส่วนอื่นๆมีความหนาไม่
น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตัวกระบะสามารถเปิด-ปิด ได้ทั้ง 2 ด้าน มีความจุของกระบะไม่น้อยกว่า 
3 ลูกบาศก์เมตร กระบะท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท  
- พ้ืนกระบะเทท้าย ต้องทำจากเหล็กแผ่นอย่างดี และเคลือบผิวป้องกันสนิมด้วยซิงค์ โดยวิธีทาง
ไฟฟ้า (Electro Plating) จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ในขอบข่าย การผลิต การ
ซ่อมบำรุงรักษา บำรุงรักษา และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ร.ง.4 โดยมีเอกสาร
หลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุสถานที่จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา และมีผลการทดสอบการกลัดกร่อน  
(Corrosion Resistance) ด้วยการพ่อนละอองน้ำเกลือ (Salt Spray Test) ไม่น้อยกว่า 1,000 
ชั่วโมงตามมาตรฐาน JIS Z2371 โดยไม่เกิดสนิมแดงจากสถาบันที่เกี่ยวกับยานยนต์ โดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 

  - การยกเททำงานด้วยระบบไฮดรอลิคใต้ท้องรถ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO14001 ในขอบข่าย การ
ผลิต การซ่อมบำรุงรักษา บำรุงรักษา และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ร.ง.4 โดยมี
เอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย 
โดยระบุสถานที่จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา 

  ชุดเครนไฮดรอลิก (เครนพับ) 
- เป็นไฮดรอลิกพับชนิดพับหลังเก๋งได้ ซองแขนเครนสี่เหลี่ยม แขนเครนสามารถยืดออกได้ด้วย
ระบบไฮดรอลิกมีระยะยกดังต่อไปนี้ 

  ที่ระยะ 2.00 เมตร ยกได้  2,400 กิโลกรัม 
  ที่ระยะ 2.50 เมตร ยกได้  2,100 กิโลกรัม 
  ที่ระยะ 3.00 เมตร ยกได้  1,900 กิโลกรัม 
  ที่ระยะ 4.00 เมตร ยกได้  1,200 กิโลกรัม                
  ที่ระยะ 5.00 เมตร ยกได้    800 กิโลกรัม 
  - มีคันบังคับการทำงานอยู่ที่ฐานเครนทั้ง 2 ด้าน    

- มีขาหยั่ง (เท้าช้าง) ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวรถ ทำการหยั่งลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิก
เพ่ือช่วยทรงตัวขณะทำงาน สามารถยืดกางออกด้านข้างได้ด้วยมือดึง 

/เครน... 
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  - เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา แบบต่อเนื่อง หมุนได้ทั้งซ้ายและขวา 
- ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาส เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้ในที่สูง เมื่อยกกระเช้าขึ้นมีความสูง 
จากปากกระเช้าถึงพ้ืนดินไม่น้อย กว่า 12 เมตร 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 และ ISO14001 ในขอบข่ายการ
ผลิต การซ่อมบำรุงรักษา บำรุงรักษา และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 โดยมี
เอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุสถานที่จำหน่าย จากผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

  สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
  - ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น สีเหลือง 

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับ
มาตราฐาน  ISO9001 และ ISO14001 ในขอบข่ายการผลิต การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษาโดย
มีเอกสารหลักฐาน มาแสดงในวันยื่นซองแสนอราคา 

  การพ่นสีและตราของหน่วยงาน 
- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพ้ืนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทน  
อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด) 

  - สีหัวรถและตัวถัง ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.2663-2557  
  - เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด 

- โรงงานผู้ผลิตสี ต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง 
และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดง 
ในวันยื่นซอง 

  อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ 
  - เครื่องมือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์  จำนวน 1 ชุด 
  - แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม    จำนวน 1 ชุด 
  - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม     จำนวน 1 ชุด 
  - กระบอกอัดจารบี     จำนวน 1 ชุด 
  - อะไหล่พร้อมวงล้อ     จำนวน 1 ชุด 
  - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และสมุดเข้ารับบริการ  จำนวน 1 ชุด 
  ข้อกำหนดเพิ่มเติม 

- ผู้จำหน่ายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี
หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเง่ือนไขและระยะเวลาดังกล่าว  ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ดี โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

/ผู้เสนอ... 
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- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคของรถยนต์ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง
เสนอราคาด้วย และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยระบุสถานที่จำหน่ายมาแสดงในวันยื่น
ซองเสนอราคาด้วย 
- รถบรรทุกเทท้ายติดเครน ต้องประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน 
คุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 ในขอบข่ายการผลิต การซ่อมบำรุงรักษา และมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4) โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย 
โดยระบุสถานที่จำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงใน 
วันยื่นซองแสนอราคา 
- พ้ืนกระบะเทท้าย ต้องทำจากเหล็กแผ่นอย่างดีและเคลือบผิวป้องกันสนิมด้วยซิงค์ โดยวิธีทาง
ไฟฟ้า (Electro Plating) จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ในขอบข่ายการผลิต การซ่อม
บำรุงรักษา บำรุงรักษา และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ร.ง.4 โดยมีเอกสารหลักฐาน
พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุสถานที่จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาและมีผลการทดสอบการกลัดกร่อน  
(Corrosion Resistance) ด้วยการพ่นละอองน้ำเกลือ (Salt Spray Test) ไม่น้อยกว่า 1,000 
ชั่วโมงตามมาตรฐาน JIS Z2371 โดยไม่เกิดสนิมแดงจากสถาบันที่เกี่ยวกับยานยนต์โดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 
- สีหัวรถและตัวถัง ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.2663-2557 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 โดยนำเอกสารหลักฐาน และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายโดยระบุสถานที่
จำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นซอง 
- เครนไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
ในขอบข่ายการผลิต การซ่อมบำรุงรักษา และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4) โดยมี
เอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุสถานที่จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  
งบประมาณตั้งไว้ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบัติและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 51 
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กระผมขอชี้แจงสืบเนื่องจากสภา อบต.บ้านเอ้ือง คณะที่ผ่านมา ได้ตั้งงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 
2,500,000 บาท ได้มีการกันเงินถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อย ปัญหาคือ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2565 ได้มีหนังสือจากอำเภอศรีสงคราม แจ้งว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะทำเหมือนกับการตกลง
ราคาไม่สามารถทำได้ ต้องมีการสอบราคา ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการ TOR 
จำนวน 3 คน มีหน้าที่กำหนดสเปกต่างๆ มีการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาดู ในข้อมูลที่ขอ
กันเงินไว้ครั้งที่ผ่านมา มีบางตัวมีเจ้าเดียวที่ทำได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ 
กระผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกลไกระบบการทำงานของรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อย่างน้อยต้องม ี
5 เจ้าขึ้นไปในการเสนอราคาถึงจะถือว่าไม่เป็นการล็อกสเปก เป็นเรื่องของคณะกรรมการ 
TOR ที่จะกำหนดรายละเอียดขึ้นมา เมื่อกำหนดขึ้นมาแล้วต้องนำเข้าเสนอสภา อบต.บ้านเอ้ือง 
เพ่ือขออนุมัติและเม่ืออนุมัติเสร็จเรียบร้อย ต้องประกาศและทำประชาพิจารณ์อย่างน้อย 3 วัน 
ให้ทุกคนมาดูว่าเห็นด้วยกับประชาพิจารณ์หรือไม่ การแก้ไขคำชี้แจงใหม่มีการแก้ไขเป็นบางจุด 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างไฟฟ้า ครับ 
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน์ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรถกระเช้าซ่อม 
นายช่างไฟฟ้า ไฟฟ้า ตัวเดิมที่กำหนดไว้หาเจ้าไม่ได้มีแค่ 2 เจ้า ในการเสนอราคา ทำให้ตัดส่วนที่ล็อกออกไป 

ประกาศให้ผู้ขายมาฟันราคากันเลยครับ ข้อความเดิม หมุน 380 องศา แก้ไขใหม่เป็น 360 
องศา ชุดเครนและชุดกระบอกไฮดรอลิคได้ตรวจสอบโทรศัพท์สอบถามแล้วมีแค่ 2 เจ้า ไม่มีเจ้า
อ่ืนมาแข่งขันกลัวว่าจะเป็นการล็อกสเปก จึงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ประกาศให้ผู้ขายมาฟันราคา
กันเลย ไม่ล็อกสเปกจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังครับ 

ประธานสภา อบต. การจัดซื้อทุกงานต้องมีการกำหนดคุณลักษณะที่จะจัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามที่ระบุในแต่ละงาน 
มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง 
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(กันเงิน) ไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม ่ถ้าท่านใดอนุมัติกรุณายกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ จำนวน 14 คน เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันเงิน) ไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
งดออกเสียง จำนวน 1 คน (ประธานสภา อบต.) 

 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  6... 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือเรื่องด่วนที่จะแจ้งหรือสอบถาม 
  หรือไม่ครับ เชิญท่าน สนั่นครับ 
นายสนั่น   ภักดี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามงบซ่อมแซมลงหรือยังครับ ขอให้เร่งดำเนินการ  
ส.อบต. ม.2  เพราะฤดูฝนกำลังจะมาถึงแล้วนะครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน นายก อบต. ชี้แจงครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ งบซ่อมแซมถนนลูกรังกำลังทยอยลง ตัวอ่ืนก็กำลังดำเนินการ 
นายก อบต.  กระผมได้ลงนามไปหลายตัวแล้วครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน พัชระครับ 
นายพัชระ  โมเหลา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอท่อระบายน้ำ ขนาด 30X100 เซนติเมตร   
ส.อบต. ม.13  จำนวน 5 ท่อน ทีอ่ยู่บริเวณต้นไทรด้วยครับ  
ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างโยธา ครับ 
นายรัฐพล  มะละกา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่ออยู่บริเวณต้นไทรมีขนาด 40X100 เซนติเมตร ครับ 
นายช่างโยธา     
ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน หนูเกนทค์รับ 
นายหนูเกนท์  สิงห์งอย เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ได้ส่งหนังสือถึง อบต.บ้านเอื้อง  
ส.อบต. ม.6  แจ้งเรื่องน้ำขัง ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างโยธา ครับ 
นายรัฐพล  มะละกา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ได้รับหนังสือจากบ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้ 
นายช่างโยธา  เป็นฤดูแล้งไม่มีน้ำขัง ไม่รู้ว่าจะแก้ไขให้อย่างไรครับ 
ประธานสภา อบต.  กระผมบ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 มี 2 เรื่อง ที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  1. วันนั้นกระผมได้คุยกับช่างไปแล้ว ตอนนี้ผู้รับเหมาได้ลงทำรางระบายน้ำในหมู่บ้าน ได้มีถนน 
  ที่ติดกับรางระบายน้ำมีท่อระบายน้ำแตก ขอให้นายช่างแจ้งผู้รับเหมาให้นำแม็คโครเล็กไปขุด

บริเวณดิน จะนำท่อไปลงครับ 
  2. มีอีกจุดต้องการช่างไปแก้ไขให้ครับ เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รางระบายน้ำ แต่ว่าไม่สุด

ถนนได้ระยะ 100 กว่าเมตร แต่ลักษณะพ้ืนที่ของถนนสูงตรงกลางรางระบายน้ำทำตามความสูง
ของถนน ข้างหนึ่งมีที่ลงไปตรงถนนใหญ่ทางหลวงมีท่อระบายลงไป แต่อีกข้างหนึ่งรางระบายน้ำ
ไปสุดน้ำไหลลง 2 ทาง อีกด้านหนึ่งไม่มีที่ระบายน้ำ กระผมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านก่อนที่ช่าง
ออกมาดู ถนนไปหารางระบายน้ำอีกด้านหนึ่งนำท่อพีวีซีประมาณ 6 นิ้วใส่ แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ 

  เพราะมากเกินไป ขอแจ้งให้ท่านนายก อบต.ทราบ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขให้ด้วยครับ เพราะ
ของบจัดทำรางระบายน้ำต่อไปตรงนั้นของบได้แต่ประชาชนไม่ให้พ้ืนที่เพราะไปลงที่นาเขา ก็เลย
ต้องเปลี่ยนสถานที่ ขอแจ้งท่านนายก อบต.แก้ไขตรงนี้ให้ด้วยครับ ท่านอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่ครับ 
เชิญท่านนาวิน ครับ 

/นายนาวิน... 
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นายนาวิน อินทริง  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4  
ส.อบต. ม.4  เมื่อไหร่จะติดตั้งครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างไฟฟ้า ชี้แจงครับ 
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน ์ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขออนุญาตชี้แจงตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ โซล่าเซลล์มี 
นายช่างไฟฟ้า  บ้านหนองผือเอาเงินพัฒนาหมู่บ้านมาฝากไว้ในวัสดุไฟฟ้า ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่มี  

บ้านดอนถ่อน ขยายเขตฟาดดับและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ภายในเดือนหน้าจะลงไปดำเนินการ
บ้านหนองผือ โซล่าเซลล์ 20 จุด ที่เอาเงินพัฒนาหมู่บ้านมาฝากไว้ในวัสดุไฟฟ้า ตอนนี้กำลัง
ทยอยดำเนินการ ท่านนายก อบต.ก็เพ่ิงมาทำงานเดือนมกราคม 2565 กระผมขอเรียนชี้แจง
เพ่ิมเติมที่ลงไปทำบางหมู่บ้านนั้น เพราะหมู่บ้านนำเงินพัฒนามาฝากไว้วัสดุไฟฟ้า ส่วนเงิน 
วัสดุไฟฟ้าจริงๆ ของ อบต.บ้านเอ้ือง มีตั้งไว้ 150,000 บาท จำนวน 16 หมู่บ้าน เฉลี่ยไม่ถึงบ้าน
ละ 10,000 บาท ฉะนั้นการขอไฟเพ่ิม โคมไฟชุดละ 2,000 บาท งบไม่เพียงพอ กระผมขอ
รบกวนถ้าจะทำงบปี 2566 ให้สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านนำเงินมาฝากไว้ที่วัสดุไฟฟ้า เพ่ือจะได้
ดำเนินการให้ โซล่าเซลล์ชุดละ 3,500 บาท ถ้าต้องการโคมไฟชุดละ 2,000 บาท จะได้สะดวก 
ในการออกไปติดตั้งให้ครับ เงิน 150,000 บาท สำหรับซ่อมแซมบำรุงเท่านั้นนะครับ  ถ้านำไป
จัดซื้อหมดจะไม่มีเงินเหลือซ่อมนะครับ  

ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน นายก อบต. ครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเพ่ิมเติมไฟฟ้าที่ อบต. ออกไปติดตั้งทุกวันนี้ ได้ทำ MOU 
นายก อบต.  กับสภา อบต.บ้านเอ้ือง ชุดที่ผ่านมา หมู่บ้านได้นำงบพัฒนามาฝากไว้ที่วัสดุไฟฟ้า ส่วนงบไฟฟ้า

ที่ตั้งไว้สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ได้ตั้งไว้เพ่ือจัดซื้อ ปีงบหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 แล้วค่อยมาคุย
กันใหม่เรื่องตั้งงบไฟฟ้านะครับ ปีงบหน้าคาดว่างบพัฒนาจะลดลง เพราะปีงบ 2565 ได้นำงบ
สะสมมาใช้พัฒนาหมู่บ้านด้วย เงินสะสมก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับ 

ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน ธวัชชัยครับ 
นายธวัชชัย  มีมา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ บ้านเซียงเซา มีตลาด กระผมขอฝากท่านประธานสภา อบต. 
ส.อบต. ม.7  ไปยังฝ่ายบริหาร ว่าให้เดินเรื่องขอตู้เอทีเอ็ม ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน นายก อบต. ครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมจะลองทำเรื่องขอความอนุเคราะห์จากทางธนาคารกรุงไทย 
นายก อบต.  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะได้รับคำตอบว่าอย่างไรบ้าง 
  เป็นสิทธิ์ของธนาคารที่จะมาจัดตั้งเอทีเอ็มหรือไม่ ถ้าธนาคารไม่ออกมาติดตั้งก็เป็นสิทธิ์ของ

ธนาคาร แต่ก็จะลองให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์เอทีเอ็มจากธนาคารส่งไปเร็วๆ  
นี้ครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างโยธา ครับ 
 
 

/นายรัฐพล... 
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นายรัฐพล  มะละกา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่ อบต.บ้านเอื้อง  
นายช่างโยธา ได้ทำสัญญาจำนวน 500,000 บาท ได้ประกาศหาผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเข้า

ดำเนินการประมาณสัปดาห์หน้า เพราะช่วงนี้ติดงานที่บ้านนาจาน ถ้าหากเสร็จจากงานจะไป
ซ่อมแซมถนนลูกรังตามหมู่บ้าน ขอความกรุณาหมู่บ้านที่ เป็นต้นทาง เช่น บ้านนาดี   
บ้านดอนถ่อน อาจจะเป็นแหล่งลูกรังบ้านก่อ กระผมขอความกรุณาผู้รับจ้างซ่อมแซมให้เหมือน
หมู่บ้านอ่ืนๆ ถ้าหากซ่อมลูกรังก่อนหมู่บ้านอ่ืนเส้นทางที่ผู้รับจากขนลูกรังออกจากบ่อเพ่ือไป
ซ่อมแซม ตัวอย่าง บ้านก่อ บ้านเซียงเซา บ้านดงขวาง บ้านนาจาน เป็นต้น ที่ไม่มีบ่อลูกรัง 

 เส้นทางอาจได้รับความเสียหาย ก็คือต้องการให้ซ่อมทางนี้เสร็จก่อน แล้วค่อยซ่อมทางอ่ืน  
จะให้ผู้รับจ้างซ่อมทางลูกรังที่ออกจากบ่อให้ด้วย ก็คือเก็บงานครั้งเดียวจะได้เสร็จเรียบร้อย
ครับ ตอนนี้ผู้รับจ้างมีเจ้าเดียวเพราะได้โครงการ อบต.บ้านเอ้ือง จำนวน 2 โครงการ ซึ่ง
โครงการแรกเป็นโครงการขุดลอกหนองบ่อมน กำลังดำเนินการอยู่ และได้รับแจ้งว่าจะเข้ามา
ซ่อมแซมถนนลูกรังสัปดาห์หน้า กระผมจะได้แจ้งสมาชิกสภา อบต.ให้ทราบเป็นรายหมู่ไปครับ 

 เพราะช่วงที่ผ่านมาลูกรังเปียกไม่กล้าให้ซ่อม ถ้าหากถนนลูกรังเลอะชาวบ้านจะต่อว่าอีก 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  ถ้าจะซ่อมถนนหมู่บ้านสุดท้ายคือนอกเหนือจากงบประมาณใช่ไหมครับ เชิญนายช่างโยธา ครับ 
นายรัฐพล  มะละกา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ใช่ครับ ขอผู้รับจ้างซ่อมให้ตามสภาพถนนนะครับ 
นายช่างโยธา 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่าน ระดมครับ 
นายระดม  ทองสี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอปรึกษาหารือ กระผมขอแจ้งลูกรังที่ผ่านออกจากบ้าน 
ส.อบต. ม.12  กระผมไป 2 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับลูกรังหัวสะพานทรุด ส่วนมากจะออกจากโคกกลาง เป็นบ่อของ

เซียงเซา ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องการให้ผ่านหัวสะพานชำรุดแล้ว ไม่มีการวิ่งผ่านหลายปีแล้ว อาจจะ
มีบ้างรถขนไม้ยูคาลิปตัส ประมาณ 2-3 รอบ ถ้าหากรถบรรทุกจะวิ่งผ่าน กระผมต้องการให้ทำ
สัญญาถ้าเกิดชำรุดหรือพังจะกล้ารับซ่อมแซมหรือไม่ ถนนแต่ละสายส่วนมากจะเสียหายเกิดจาก
รถบรรทุกครับ 

ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างโยธา ครับ 
นายรัฐพล  มะละกา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเรียนว่าถนนสาธารณะ เราไม่สามารถไปห้ามรถคันไหน 
นายช่างโยธา วิ่งได้วิ่งไม่ได้นะครับ แต่เราสามารถจำกัดได้คือ ตามมาตรฐานทางหลวงกำหนดคือ กำหนดเป็น

น้ำหนักแต่ไม่สามารถห้ามรถคันไหนวิ่งได้วิ่งไม่ได้ ทั้งนี้ต้องดูระเบียบข้อบัญญัติต่างๆ ที่ อบต. 
 ตั้งไว้มีหรือไม่ สะพานที่ชำรุดเสียหายต้องตรวจสอบและหางบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

ครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างไฟฟ้า ครับ 
 
 

/นายชายชล... 
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นายชายชล ฐกรกุลวัฒน ์ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอแจ้งความคืบหน้าของงานขยายเขตไฟฟ้า งบประมาณ 
นายช่างไฟฟ้า ปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมได้ออกมาสำรวจ เพ่ือประมาณราคาเม่ือสัปดาห์ 
 ที่ผ่านมา น่าจะส่งราคาได้ประมาณเดือนหน้า ถ้าหากประมาณราคาส่งให้ อบต.บ้านเอ้ือง ก็จะ

โอนเงินให้ ปีนี้น่าจะเร็วได้ครบทุกเส้นตามที่ตั้งเงินอุดหนุนไว้นะครับ น่าจะไม่เกินปีงบประมาณ
คงได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้านะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  กระผมขอสอบถามงบขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรมีหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญนายช่างไฟฟ้าชี้แจง ครับ 
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน ์ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงไม่ใช่การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรนะครับ 
นายช่างไฟฟ้า  เป็นเงินอุดหนุนที่ตั้งไว้เพ่ือขยายไปเส้นนั้นเส้นนี้ของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งงบอุดหนุนไว้แล้วไปจ่าย 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ส่วนจะขยายไปเส้นการเกษตรหรือขยายไปเส้นไหนนั้น   

ตามเจตจำนงของประชาชนแต่ละหมู่บ้านครับ การขอไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร อบต.บ้านเอื้อง 
  ส่งหนังสือขอไปทุกปี ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ครับ ที่ได้แน่นอนคือเงินอุดหนุนที่เราตั้งไว้นะครับ 
ประธานสภา อบต.  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว กระผม

ขอขอบคุณท่านนายก อบต. รองนายก อบต. ส.อบต.บ้านเอื้อง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นะครับ ที่มาประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  16:00   นาฬิกา 
 

 

                            ฤทัยชนก   สร้อยดั้น        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น) 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

 

                          นาวิน   อินทริง           ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 

        (นายนาวิน   อินทริง) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  

 

 

                                 สนัน่   ภักด ี           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสนั่น   ภักดี) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่2 

 

  

                                สุรศกัดิ์   จำปาซ้อน      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

 

 

                               พัชระ   โมเหลา           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายพัชระ   โมเหลา) 

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่13 

 
 

                           เพียร   วงค์คำ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 

    (นายเพียร   วงค์คำ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 
  
 
  
   
 

   
 

 



 
 

 

 

 

 


